



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ประสงค์จะเดินทางกลับจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง)
(ฉบับที่ ๘)

ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีนักศึกษาบางส่วนที่อยู่ระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ (COVID-๑๙) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักศึกษา และเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคและมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดนครราชสีมา จึงเห็นสมควรกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ประสงค์จะเดินทางกลับจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด ๑๙ (ศบค.) กำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ (COVID-๑๙) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ประสงค์จะเดินทางกลับจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) ดังนี้

๑. ให้นักศึกษาตรวจสอบสุขภาพ และขอหนังสือรับรองสุขภาพจากจังหวัดต้นทางเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

๒. ให้นักศึกษาปฏิบัติตัวในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ (COVID-๑๙) อย่างเคร่งครัดตลอดการเดินทาง โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างทางสังคม หมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสปาก ตา และจมูก และ ไม่แวะพักระหว่างทางหากไม่จำเป็น

๓. เมื่อนักศึกษาเดินทางถึงพื้นที่ซึ่งอาศัยอยู่แล้วให้นำหนังสือรับรองสุขภาพไปแสดงตัวต่อ ผู้นำหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือศูนย์แพทย์เขตเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตามแต่กรณี และปฏิบัติตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์ที่ไปรายงานตัว

๔. ให้นักศึกษาแจ้งรายงานการเดินทางและการปฏิบัติตนต่ออาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลัย

๕. หากมีปัญหาหรือข้อจำกัดในการกักตัวที่บ้าน (Home Quarantine) หรือข้อสงสัยอื่นใด ให้ติดต่อมหาวิทยาลัยผ่านทางอาจารย์นิเทศน์ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจำหลักสูตร หรือ คณะ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์)

อธิการบดี